

2020-2021 Oregon Nguyên mẫu đơn xin dành cho hộ gia đình xin trợ cấp bữa ăn tại trường học miễn phí và giảm giá

Mỗi hộ gia đình hoàn thành một mẫu đơn. Sử dụng bút viết (không dùng bút chì).

BƯỚC 1 Liệt kê **TẤT CẢ** Thành viên Hộ gia đình là trẻ sơ sinh, em bé và học sinh đang học tới lớp cao nhất là lớp 12 (nếu cần thêm chỗ để bổ sung tên thành viên thì đính kèm theo một tờ giấy khác)

Định nghĩa Thành viên Hộ gia đình: "Bất cứ ai đang sinh sống cùng quý vị và chia sẻ thu nhập và chi phí sinh hoạt ngay cả khi không có mối quan hệ gì với nhau."
Trẻ em được chăm sóc dưới điện Con nuôi và trẻ em được xác nhận là thuộc diện Người vô gia cư, Di cư hoặc Bỏ nhà đi đều đủ điều kiện để nhận các bữa ăn miễn phí. Đọc Cách xin trợ cấp bữa ăn miễn phí và giảm giá ở trường học để biết thêm thông tin.

Form with columns: Tên gọi của trẻ, MI, Tên họ của trẻ, Có đang là học sinh? Có/Không, Con nuôi, Trẻ vô gia cư, di cư, bỏ nhà đi. Includes a vertical label 'Đánh dấu tất cả các mục thích hợp'.

BƯỚC 2 Tất cả các thành viên trong hộ gia đình (kể cả quý vị) hiện có đang tham gia vào một hoặc nhiều chương trình trong số các chương trình hỗ trợ sau: SNAP, TANF hoặc FDIPIR hay không?

Nếu KHÔNG > Chuyển sang BƯỚC 3.

Nếu CÓ > Viết mã số hồ sơ vào đây rồi chuyển sang BƯỚC 4 (Không hoàn thành BƯỚC 3)

Mã số Hồ sơ: _____

Chỉ viết một mã số hồ sơ trong chỗ trống này.

BƯỚC 3 Báo cáo thu nhập của **TẤT CẢ** các Thành viên trong Hộ gia đình (Bỏ qua bước này nếu bạn khai là 'Có' tại BƯỚC 2)

Quý vị không biết chắc rằng mình cần phải tính tới loại thu nhập nào ở đây?
Lật sang trang và xem xét biểu đồ có tên "Nguồn Thu nhập" để biết thêm thông tin.
Biểu đồ "Nguồn Thu nhập cho Trẻ" sẽ giúp quý vị về phần Thu nhập của trẻ em.
Bảng kê "Nguồn Thu nhập cho Người lớn" sẽ giúp quý vị hiểu phần Tất cả các thành viên là người lớn trong hộ gia đình.

Form with sections A. Thu nhập của trẻ nhỏ and B. Tất cả các thành viên là người lớn trong hộ gia đình (bao gồm cả quý vị). Includes income reporting tables for children and adults, and a Social Security Number (SSN) field.

BƯỚC 4 Thông tin liên hệ và chữ ký của người lớn

Tôi xác nhận (cam đoan) rằng tất cả những thông tin trong đơn này là đúng và tất cả các nguồn thu nhập đều được báo cáo. Tôi hiểu rằng những thông tin được đưa ra có liên quan đến việc nhận nguồn hỗ trợ từ quỹ Liên bang và nhân viên của trường học có thể xác minh (kiểm tra) những thông tin này. Tôi ý thức được rằng nếu tôi có tình cung cấp thông tin sai, con cái của tôi sẽ bị mất những quyền lợi về bữa ăn và tôi có thể bị truy tố theo luật được áp dụng của Bang và Liên bang.

Contact information form with fields for: Địa chỉ nhà (nếu có), Căn hộ số, Thành phố, Bang, Zip, Số điện thoại liên lạc ban ngày và email (không bắt buộc), Tên in hoa của người lớn ký mẫu này, Chữ ký của người lớn, Ngày tháng.

